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STEFNUMÓTUN OG BREYTT SKIPULAG
- Knattspyrnusvið

- Gerir okkur kleift að efla faglega 
þáttinn í uppbyggingu íslenskrar 
knattspyrnu í samvinnu við okkar 
aðildarfélög

- Innanlandssvið
- Rekstur móta 
- Dómaramál 
- Leyfismál
- Félagaskipti
- Mannvirkjamál ofl.

-Markaðssvið
- Með nýju markaðssviði eflum við 

ásýnd íþróttarinnar og breikkum 
tekjugrunna til eflingar á starfsemi KSÍ

- Markmiðið er jafnframt að gera KSÍ í 
betur stakk búið til að styðja við
markaðsstarf félaganna og móta á 
vegum sambandsins.



AUKNIR TEKJUMÖGULEIKAR
OG MARKAÐSSTARF



UMTALSVERÐ TEKJUAUKNING ÁTT SÉR STAÐ: 

20182017 2019

185,00,000

60,000,000

150,000,000 +

Fyrstu vörumerkjasamningar KSÍ og 
vörumerkjaskráningar efldar.

Tónleikahald

Framangreind vinna hefur skilað 
sambandinu mikilvægri tekjuaukningu.

Getum ekki alltaf treyst á tekjur af 
stórmótum.

2018 og 2019 bætast við nýjir tekjuliðir
1. Styrktaraðilar
2. Vörumerkjasamningar
3. Tónleikar 

HM ár60.000.000

185.000.000

150.000.000 +

Tekjur

2017 2018 2019

HM ár



ÞURFUM AÐ BREIKKA TEKJUGRUNNA  
- Getum ekki treyst á tekjur af 

stórmótum

- Aukning sjálfsaflafjár
- Tónleikahald og fleiri viðburðir
- Vörumerkjasamningar
- FIFA 19 og PES 2019
- Sækja frekari tekjur erlendis
- Erum með“Cult landslið“ ,býður upp á 

möguleika

- Styrkja ásýnd sambandsins
- Nýtt vörumerkjatré KSÍ til skoðunar 



NÝ VEFSÍÐA KSÍ 
- Fyrsta skrefið í að bæta 

stafræna þjónustu sambandsins

- Gríðarleg aukning umferðar á 
samfélagsmiðlum 
- reynsla og þekking sem nýtist

aðildarfélögunum. 



MARKAÐSSTARF
- Samfélagsleg verkefni aukin

- Samvinna við TUFF

- Parkinson 

- FC Sækó – verðlaunað af UEFA

- Íþróttafélag Fatlaðra



LAUGARDALSVÖLLUR
HVER ER STAÐAN?



LAUGARDALSVÖLLUR
- Undirbúningsfélag stofnað

- Reykjavíkurborg, ríkið og KSÍ

- Ákvörðun tekin 2019 um uppbyggingu vallarins

- Aðstaða og aðbúnaður
- Núverandi völlur uppfyllir ekki reglur UEFA

- Aðstaða fatlaðra áhorfenda léleg

- Fjölmiðlaaðstaða óboðleg

- Búningsaðstaða mjög slæm

- Erfitt að auka tekjur af leikdegi við núverandi aðstæður



LAUGARDALSVÖLLUR
- Rök fyrir nýjum velli

- Betri umgjörð fyrir landsliðin okkar

- Ekki hægt að leika mótsleiki í undankeppni 
EURO 2020 í mars og nóv

- Möguleikar á lengra tímabili/úrslitakeppni

- Bikarúrslitaleikir í lok tímabils

- Riðlakeppni Evrópukeppni félagsliða 

- Super Cup og HM kvenna 2027 

- Auknar tekjur

- Hvatning fyrir okkar iðkendur

- Aðrir viðburðir/tónleikar/sýningar

- Samfélagið nýtur góðs af



ÖNNUR VERKEFNI



ÝMIS ÖNNUR VERKEFNI
- Skipulagðar heimsóknir til aðildarfélaga á árinu/ fundað með ÍTF

- Stýrihópar um jöfnun ferðakostnaðar og endurgreiðslu VSK !!

- Fundað með yfirþjálfurum félaganna

- Ákvörðun tekin um útgreiðslu 75% HM hagnaðar (200m) til aðildarfélaga

- Stigabónus kvenna í undankeppnum aukin til jafns við karlaliðin

- Mótamál unnin í enn meiri samvinnu við félögin

- Markaðsfulltrúi ráðinn fyrir Pepsi og Inkasso deildir (fjárframlag KSÍ)

- Samningur gerður um Instat leikgreiningarforritið

- Heimsóknir hafnar til aðildarfélaga vegna markaðsmála



Verum framsækin 
og vinnum saman!


